

Số: /BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri toàn xã gửi đến kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Kỳ Khang khóa XX

UBND xã Kỳ Khang nhận được Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 15/7/2024 của HĐND xã Kỳ Khang về việc đề nghị UBND xã Kỳ Khang tiếp nhận và trả lời một số ý kiến của cử tri xã nhà gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XX. Sau khi xem xét các ý kiến tổng hợp, UBND xã xin tiếp thu, giải trình và trả lời các ý kiến như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới

1. Hiện nay trên địa bàn thôn Vĩnh Long có một số hộ dân đã làm hồ sơ khá lâu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đề nghị UBND có các giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để cấp GCNQSD cho các hộ dân (*Cử tri thôn Vĩnh Long*).

Trả lời: Việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục về đất đai của người dân được UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện, công chức địa chính có trách nhiệm tiếp nhận hướng dẫn giúp đỡ người dân trong việc xây dựng hồ sơ giao dịch về đất đai. Tuy vậy thực tế hiện nay do diện tích rộng, dân số đông nên có nhiều thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là sau chủ trương cấp đổi đồng loạt thì đến nay nhiều thửa đất chưa được cấp giấy (Theo thống kê của sở tài nguyên môi trường thì toàn xã có 17.304 thửa đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khác. Trong đó: 9.690 thửa đã được cấp giấy chứng nhận, 7.614 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận, trong 7.614 thửa chưa được cấp giấy gồm đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất NTTS, đất xã quản lý và đất khác, đất nông nghiệp chiếm đa số). Hiện nay UBND xã tiếp tục chỉ đạo các thôn rà soát, tiếp nhận và hướng dẫn người dân tiếp tục làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định. Trường hợp các hộ dân phản ánh thủ tục làm chậm UBND xã tiếp thu, đề nghị các hộ trực tiếp gặp công chức địa chính để được hướng dẫn thực hiện.

2. Trên địa bàn thôn Quảng Ích có tuyến mương thoát nước từ Khe Cà đi nhà ông Liệu dài 205m đáy mương rất sâu hết nhiều kinh phí, điều kiện thôn rất khó khăn. Đề nghị UBND xem xét hỗ trợ kinh phí với thôn để xây dựng mương thoát nước. (*Cử tri thôn Quảng Ích*).

Trả lời: Phản ánh của cử tri thôn Quảng Ích UBND xã sẽ đi kiểm tra thực tế để có giải pháp chỉ đạo.

3. Sau khi xây dựng tuyến đường DH141 hoàn thành đưa vào sử dụng, có tuyến mương vừa phục vụ nước tưới sản xuất, vừa tiêu úng. Điểm từ trụ sở Công an xã đến đê Hói Danh không đảm bảo thoát úng cho vùng sản xuất lúa Đồng Quan, Đồng tháng 10. Đề nghị UBND xã có giải pháp để chỉ đạo khắc phục tuyến mương này để đảm bảo cho tưới tiêu sản xuất. (*Cử tri Sơn Hải, Đồng Tiến*).

Trả lời: Tuyến mương từ đê hói Deng đến trụ sở Công an xã vừa phục vụ tưới, vừa thoát nước chống úng ngập, mương đã được UBND xã đầu tư xây dựng khá lâu, nay bị xuống cấp, mặt khác một số hộ dân trong quá trình xây dựng nhà ở và làm đường vào nhà đã gây bồi lấp và hạn chế dòng chảy. UBND xã sẽ kiểm tra và có giải pháp chỉ đạo các thôn nạo vét để đảm bảo thoát nước chống úng ngập và phục vụ tưới tiêu cho bà con nhân dân.

II, Lĩnh vực tài nguyên môi trường, GPMB

1. Trên địa bàn thôn Trung Tân tại tổ tự quản số 8, 9, 10, do xí nghiệp Ti Tan khai thác tài nguyên, bốc phong hóa nhiều điểm dòn cao từ 5 đến 6 m cát bụi vào nhà dân làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường nhân dân rất bức xúc. Đề nghị UBND xã làm việc với Xí nghiệp Ty Tan, để khắc phục kịp thời đảm bảo môi trường. *(Cử tri thôn Trung Tân)*

Trả lời: Tại khu vực cồn cát phía bắc Cồn Chồi thôn Tiến Thành hiện nay đơn vị của Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh đang khai thác quặng Ti tan, quá trình khai thác đất cát thải đào lên đắp cao, khi gió thổi đưa cát vào nhà dân ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, UBND xã đã làm việc với đơn vị khai thác yêu cầu thực hiện các biện pháp khống chế cát bay, đơn vị đã thực hiện việc trùm lưới, bạt, lấpбет tưới nước để khống chế cát bay nhưng khi gió lớn vẫn còn tình trạng cát bay vào nhà dân. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị khai thác thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác.

2. Tại tổ tự quản số 1 thôn Phú Thượng, có hộ gia đình ông Mai Hoàn, (Đàn) Chăn nuôi lợn từ năm 2022 đến nay có những thời điểm nuôi từ 25 đến 35 con trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhân dân rất bức xúc. Mặc dù cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng UBND xã chưa giải quyết kịp thời. Đề nghị UBND xã có các giải pháp chỉ đạo dứt điểm *(Cử tri thôn Phú Thượng)*.

Trả lời: Sau khi có ý kiến phản ánh của cử tri UBND xã đã nhiều lần kiểm tra, tại thời điểm kiểm tra số lượng vật nuôi không vượt quá quy định, qua kiểm tra đã chỉ đạo, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư như lắp đặt bể Bioga, thường xuyên thu dọn chuồng trại tránh nước thải và phân ra môi trường, hạn chế số lượng cá thể nuôi không vượt quá quy định, giao hộ gia đình làm cam kết không để gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, vận động gia đình chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp để không làm ô nhiễm môi trường, UBND xã sẽ thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện để xảy ra các vi phạm về gây ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong khu dân cư thì sẽ bị xử lý theo quy định

III, Lĩnh vực quy hoạch, giao thông, XDGB.

1. Trên địa bàn thôn Sơn Hải có hồ chứa nước rất sâu, phía sau Văn Phòng Xí nghiệp ty tan, không an toàn cho người và gia súc. Đề nghị UBND xã làm việc với xí nghiệp làm rào chắn tại hồ chứa nước để đảm bảo an toàn *(Cử tri Sơn Hải)*.

Trả lời: Nội dung này đã được UBND xã trả lời tại kỳ họp trước UBND xã sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị khai thác ti tan để có giải pháp xử lý.

2. Hiện nay nhà văn hóa thôn Quảng Ích xuống cấp, cần sửa chữa nâng cấp lại, điều kiện kinh phí thôn rất khó khăn. Đề nghị UBND xã xem xét hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà văn hóa, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. *(Cử tri Quảng Ích)*

Trả lời: Việc xây dựng mới, sửa chữa nhà văn hóa thôn cơ bản được thực hiện bằng hình thức đóng góp của nhân dân trong thôn và đề nghị ngân sách cấp

trên hỗ trợ một phần. Đề nghị Ban cán sự thôn Quảng ích kiểm tra, khảo sát dự toán kinh phí sửa chữa, họp dân thông qua để thống nhất đóng góp của nhân dân đưa vào thực hiện, làm tờ trình đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ.

IV. Lĩnh vực điện, viễn thông

1. Đề nghị UBND xã làm việc với Điện lực Kỳ Anh. Tại địa bàn thôn Trung Tân đường điện 04 tại tổ tự quản số 7, 8 có trên 50 hộ gia đình, cần có trên 30 cột điện để thay thế các cột tạm do hộ dân tự làm không đảm bảo an toàn, nội dung này đã kiến nghị nhiều lần chưa được quan tâm. (*Cử tri thôn Trung Tân.*)

Đề nghị UBND xã làm việc với Điện lực Kỳ Anh xem xét tuyến đường điện 04 tại tổ Tân Sơn thôn Sơn Hải, điện quá yếu không đảm bảo phục vụ cho bà con nhân dân sinh hoạt. (*Cử tri thôn Sơn Hải*)

Trả lời: UBND xã đã tiến hành khảo sát tại các thôn làm tờ trình đề nghị với UBND huyện và điện lực Kỳ Anh xem xét đầu tư tại các thôn có đường dây điện yếu và thiếu như Trung Tân, Sơn Hải, Đồng Tiến. Trong thời gian qua điện lực đã về trực tiếp kiểm tra tại các thôn để xem xét đầu tư tại các khu vực có đủ điều kiện theo yêu cầu của ngành điện. Khi có dự án đầu tư đề nghị các thôn vận động nhân dân giải phóng mặt bằng hiến đất để thực hiện dự án.

2. Trên địa bàn thôn Vĩnh Phú có tuyến đường điện 35kv đi qua 7 nhà dân và sân vận động của thôn rất nguy hiểm. Đề nghị UBND xã làm việc với Điện lực Kỳ Anh và cấp trên xem xét đề di dời nhằm đảm bảo an toàn. (*Cử tri Vĩnh Phú.*)

Trả lời: Đường điện 35KV qua địa bàn thôn Vĩnh Phú đã được ngành điện đầu tư từ lâu, quá trình sử dụng ngành điện đã có một số điều chỉnh như nâng tuyến, nâng cột đảm bảo chiều cao an toàn về điện. Vấn đề cử tri phản ánh UBND xã sẽ đề nghị điện lực kiểm tra để xử lý nếu có tình trạng mất an toàn cho người dân.

V. Lĩnh vực Quốc phòng-An ninh.

1. Hiện nay trên địa bàn xã vẫn xảy ra trộm cắp vật nuôi của người dân, công tác tuần tra kiểm soát chưa được thường xuyên. Chưa phát huy được nhiều hoạt động giám sát hệ thống Camera an ninh. Đề nghị UBND xã, chỉ đạo Công an xã, thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn vật nuôi cho nhân dân (*Cử tri thôn toàn xã*)

Trên địa bàn xã có một số điểm hoạt động kinh doanh như quán Cafe, Bi-a hoạt động không đúng thời gian quy định. Đề nghị Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát các điểm hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã đúng thời gian quy định. (*Cử tri thôn Hoàng Dụ*)

Trả lời: Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua đã được UBND xã chỉ đạo lực lượng công an xã triển khai thực hiện, tổ chức tuần tra thường xuyên và đột xuất hàng tuần mang lại kết quả tích cực, hệ thống camera an ninh cũng đã phát huy được hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy vậy, vẫn xảy ra một số vụ việc về an ninh trật tự như trộm cắp tài sản trên địa bàn một số thôn, tình trạng hoạt động

quá giờ của một số điểm kinh doanh Bi-a, Cà phê vẫn còn xảy ra theo phản ánh của cử tri, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm làm ổn định tình hình trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri xã nhà gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XX.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND xã
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND xã
- MTTQ và các đoàn thể cấp xã
- Các tổ đại biểu HĐND xã
- Lưu VPUB;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Trính